



รักแท้..วันวาเลนไทน์..คือ..รักครอบครัว

วันวาเลนไทน์ (Valentine's Day) หรือ วันนักบุญวาเลนไทน์ (Saint Valentine's Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ก.พ. ของทุกปี ในอดีตเป็นวันที่นักบุญวาเลนไทน์¹ ชัดขึ้นคำสั่งจักรพรรดิโดยจัดพิธีแต่งงานให้คู่รักในภาวะสงคราม จนถูกประหาร วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้คนรำลึกถึงนักบุญผู้นี้ ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้เฉลิมฉลองความรักกันทุกปี

ในประเทศไทย วันรุ่นมักแสดงความรักต่อกัน เช่น ให้ดอกกุหลาบ/สิ่งของ การรับประทานอาหารนอกบ้าน และการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ผลการสำรวจ ปี 2558² พบว่า กลุ่มอายุ 16-18 ปี วางแผนจะมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด (35.3 %) รองลงมา คือกลุ่มอายุ 19-22 ปี (32.1 %) ซึ่งเป็นช่วงวัยในการศึกษา โดยจะใช้หอพักที่เช่าอยู่มากที่สุด (31.1 %) รองลงมา ใช้ห้องพักรายวัน (26.3 %) และโรงแรมมาตรฐาน (17.6 %) ตามลำดับ **สาเหตุที่มีการใช้หอพักที่เช่ามากที่สุดเพราะไม่มีการตรวจสอบจากเจ้าของหอพัก**

ที่ผ่านมา กระทรวงฯ พม. และหลายหน่วยงานได้ป้องกันแก้ไขปัญหาคามรักที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่น การท้องไม่พร้อม ฯลฯ เช่น จัดทำมาตรการเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัย ในสถานบริการ/โรงแรมมาตรฐาน/สวนสาธารณะ กวดขันจับกุมการเปิดสถานบริการ/ การปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปในสถานบริการ³ พม.จัดกิจกรรม “รักออกแบบได้ในวันวาเลนไทน์”⁴ เพื่อกระตุ้นเด็กเยาวชนในรักที่ถูกต้อง และครอบครัวต้องสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน การออก พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558⁵ เพื่อให้เจ้าของหอพักดูแล/คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้พักอาศัย ซึ่งจะสามารถป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสมในหอพักได้ทางหนึ่ง

ในปี 2559 พม. มีนโยบายจัดกิจกรรม/รณรงค์วันวาเลนไทน์เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ มีหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม เช่น “ร.พ. เมโย เพคเกจคู่รัก รักสุขภาพ” จังหวัดสงขลา “สงขลามาหาสนุกมอบความสุขต้อนรับ วันวาเลนไทน์” เขตบางรัก “สุดที่รัก รักที่สุด ณ เขตบางรัก” จังหวัดตรัง “วิวาห์ใต้มหาสมุทร” รวมทั้งร้านอาหารต่างๆ จัดโปรโมชันวันวาเลนไทน์ให้กับคู่รัก ภายได้แสงจันทร์ ทั้งนี้ ทุกคนควรให้ความสำคัญกับครอบครัวตนเองด้วย ทั้ง ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ลูกหลาน....

เราควรตระหนักว่า วันวาเลนไทน์ เป็นการฉลองความรักของหนุ่มสาวที่เป็นคู่แต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ที่ถูกต้องตามประเพณี ตลอดจน ทุกภาคส่วนต้องสร้างความเข้าใจว่า “รักแท้..วันวาเลนไทน์..คือ..รักครอบครัว...” ต่อไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความห่วงใยในประเด็นปัญหาดังกล่าว



อ้างอิง 1. <http://highlight.kapook.com/view/19756>

2. <http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=958000015937> : (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

3. <https://porpa008.wordpress.com> : (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์มาตรการการรักษาความปลอดภัยเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2558)

4. https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=13396 : (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รว.พม. เปิดบ้านรับเยาวชน พุดคุย “รักออกแบบได้ในวันวาเลนไทน์ 2558)

5. พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558